
8. fundur hverfisráðs Grímseyjar 
 
Fundur var haldinn í Múla 11. maí 2011 kl. 20:00  
Mættir voru formaður, Sigurður Ingi Bjarnason,  Sigrún Þorláksdóttir og Ragnhildur Hjaltadóttir 
fundarritari. 
 
1. Verkefni og þróun eftir sameiningu 
Farið var yfir minnislista um verkefni og þróun mála eftir sameiningu sem Sigríður Stefánsdóttir 
tengiliður sendi okkur. 
Erum við sátt við hann í flestum atriðum, en ekki er þó sátt við orðalag minnislista um eignaraðild að 
félagsheimilinu Múla sem hýsir einnig skólann o.fl.  Fara þarf betur yfir það skjal. 
 Við erum sátt við sameiningu og okkur finnst hafa tekist vel til.  Við erum sátt við viðbrögð 
bæjaryfirvalda ef eitthvað þarf að lagfæra sem og samskipti við deildir Akureyrarbæjar. 
 
Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 21:00 
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